



ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดดาวคอง  
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

\*\*\*\*\*

ตาม ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดดาวคอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ลงวันที่ ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๙ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สอบสัมภาษณ์และสอบสอน วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ตามบัญชีรายชื่อประกาศผลการเลือกสรรที่แนบท้ายประกาศนี้

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคอง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคอง และทำสัญญาจ้างต่อไป บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีแต่ถ้าในกรณีที่มีการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกใหม่ บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่ซ้ำกันกับที่ประกาศรับสมัครใหม่ เป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัครสอบครั้งใหม่ ผู้สอบคัดเลือกได้ผู้ใดที่ขึ้นบัญชีไว้ข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น

๑. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
๒. กรณีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว แต่ครูสภาไม่อนุญาตให้มีใบประกอบวิชาชีพครูจะเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. ได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
๔. ไม่ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนดเวลา
๕. ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลา

อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า รายใดขาดคุณสมบัติตามประกาศโรงเรียนมัธยมวัดดาวคอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ลงวันที่ ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และยกเลิกประกาศผลการเลือกสรร การขึ้นบัญชีการแต่งตั้งบุคคล ให้เป็นครูอัตราจ้าง สำหรับรายนั้น โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายรามาศ มุสิกานนท์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคอง

บัญชีรายชื่อประกาศผลการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง  
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

วิชาเอกทัศนศิลป์

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นายวรรณศิลป์ แตรสังข์	ให้ผู้สอบได้อันดับที่ ๑ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐